



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 5 - 11 กันยายน 2555

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวอีก 5 แสนตันสัปดาห์หน้า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจว่าจะสามารถระบายข้าวที่เหลือ 500,000 ตัน จากการเปิดประมูลครั้งก่อนที่ 750,000 ตันได้ โดยจะเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาในสัปดาห์หน้า ซึ่งเชื่อว่าการเปิดประมูลครั้งนี้จะได้ราคาดีและไม่ขาดทุน ส่วนแนวโน้มราคาข้าวขณะนี้ราคาดีขึ้น เนื่องจากประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ อย่างสหรัฐอเมริกาผลผลิตข้าวตกต่ำ ทำให้มั่นใจว่าราคาข้าวของไทยจะไม่ลดลง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันที่ 12 กันยายนนี้ จะมีการแถลงผลงานของกระทรวงพาณิชย์ โดยมั่นใจที่ผ่านมาสามารถดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างประสบความสำเร็จ และไม่หวั่นกรณีที่ถูกหลายฝ่ายโจมตีเรื่องการทุจริตจำหน่ายข้าวและการดูแลราคาสินค้า โดยพร้อมชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ

นายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า เห็นด้วยกับการระบายข้าวของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลดความตึงตัวของตลาดข้าวในตลาดได้ ทำให้ผู้ประกอบการตั้งราคาข้าวสารบรรจุถุงได้จนถึงสิ้นปีนี้ ส่วนการระบายข้าวที่ผ่านมามีความโปร่งใสและชัดเจน เพราะมีการเปิดให้เอกชนยื่นซองประมูลราคาและมีการประกาศที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะการเปิดประมูลข้าวรอบต่อไปจะมีความโปร่งใสและได้ราคา

ที่มา สำนักข่าวไทย

ส่งออกเดือนข้าวล้นสต็อก แพนระบายเหลว

นางสาวกอบสุข เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-21 ส.ค.) 2555 ยังอยู่อันดับสามรองจากเวียดนาม และอินเดีย โดยไทยสามารถส่งออกได้ 4.36 ล้านตัน เทียบกับเวียดนามที่ส่งออกระยะเวลาเดียวกันสามารถส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งคือ 4.63 ล้านตัน ส่วนอินเดียนับสองส่งออกได้ 4.57 ล้านตัน สัญญาดังกล่าวทำให้คาดว่า การส่งออกข้าวไทยทั้งปีไม่น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าไทยจะส่งออกได้ 8.5-9 ล้านตัน โดยเอกชนยังคงประเมินว่าจะส่งออกทั้งปี ได้จำนวน 6.5-7 ล้านตันเท่านั้น ซึ่งจะทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวจะน้อยลงกว่าปีก่อนด้วย โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเพียง 4.4 พันล้านดอลลาร์ จาก 5 พันล้านดอลลาร์ และ หากประเทศไทยสูญเสียแชมป์ในการส่งออกข้าวปีนี้จะครั้งแรกในรอบ 50 ปีที่ไทยที่หลุดจากตำแหน่งเบอร์หนึ่งของผู้ส่งออกข้าว

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการค้าข้าวในตลาดโลกไม่กระเตื้องมากนัก เนื่องจากสต็อกข้าวทั่วโลกยังมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอินเดียแม้จะประสบภัยธรรมชาติ แต่ยังสามารถส่งออกข้าวไปตลาดต่างประเทศได้อยู่ ประกอบการช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศมีการนำเข้าข้าวจากประเทศผู้ขายเข้าไปสต็อกไว้ จำนวนมาก ทำให้คำสั่งซื้อครั้งปีหลังจึงไม่ค่อยมีมากนัก ประกอบกับการส่งออกข้าวภายในรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าไว้จะส่งออกได้มากถึง 3-5 ล้านตัน ก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนว่าจะส่งมอบออกไปเมื่อไหร่ ทำให้ปีนี้คาดว่าไทยจะส่งออกข้าวในปริมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายของภาครัฐ

นางสาวกอบสุข ยังกล่าวอีกว่า ส่งออกข้าวเฉลี่ยต่อเดือนในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะอยู่ประมาณ 4-5 แสนตันต่อเดือนเท่านั้น เพราะผู้นำเข้ายังไม่มีความต้องการมากพอและไม่มีความต้องการใหม่ๆเข้ามา หลังจาก 2 เดือนก่อนได้มีการนำเข้า ข้าวนี้ไปจำนวนมากแล้ว เพื่อรองรับภาชนะนำเข้าข้าวที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า ประกอบกับราคาข้าวของคู่แข่งยังถูกกว่าข้าวไทยค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับเวียดนามหรืออินเดียได้ในบางตลาด

"ผลจากการที่ไทยเสียตำแหน่งแชมป์ในการส่งออกข้าวให้แก่เวียดนามไปแล้ว อาจจะทำให้ยากต่อการกลับมาเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งได้และยังทำให้สูญเสียตลาดไป เพราะผู้บริโภคจะคุ้นเคยกับข้าวของประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า"

นอกจากนี้ ภาวะการส่งออกข้าวที่ชะลอตัวลง สะท้อนจากการเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาล 7.5 แสนตัน ช่วงปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีการอนุมัติขายไป 2 แสน ตัน จะเห็นได้ว่าผู้ส่งออกที่เข้าร่วมประมูลที่มีคำสั่งซื้ออยู่ในมือเท่านั้น ถึงกล้าเสนอราคาสูงเท่ากับราคาตลาด โดยข้าวขาวสามารถขายได้ราคาถึง 16.50 บาท/กก. ถือว่าสูงมาก ขณะที่ผู้ส่งออกไม่มีออร์เดอร์ไม่กล้าเสนอราคาสูงถึงขนาดนั้น

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาข้าวในระยะนี้ยังเป็นช่วงขาขึ้นไปจนถึงปลายเดือนนี้ เพราะหลังจากที่ผลผลิตข้าวฤดูกาลใหม่ออกมา คาดว่าราคาข้าวในตลาดจะปรับตัวลดลงตามปริมาณข้าวในตลาดที่มีมากขึ้น ทำให้มองว่ารัฐบาลอาจต้องเร่งระบายข้าวในสต็อกออกมาอีก ไม่เช่นนั้นจะเกิดภาวะข้าวล้นสต็อกได้ หากรัฐบาลไม่เร่งระบายข้าวออก เพราะข้าวฤดูกาลใหม่ก็จะเริ่มเข้ามาในเดือนต.ค.นี้อีกประมาณ 28 ล้านตันข้าวเปลือก

รายงานข่าวจากวงการข้าว แจ้ง ปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลขณะนี้คาดว่ามากกว่า 10-12 ล้านตัน หากมีสต็อกข้าวรับจำนำเข้ามาเพิ่มอีกจะทำให้มีปัญหาข้าวล้นสต็อกเกิดขึ้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลมีการระบายข้าวด้วยวิธีประมูลไปเพียง 2.29 แสนตันเท่านั้น จากปริมาณข้าวที่เปิดประมูล 7.5 แสนตัน ขณะที่การระบายข้าวที่ไม่เปิดเผย รัฐบาลได้ระบายปลายข้าวท่อนออกไปเพียง 4.4 หมื่นตันเท่านั้น โดยข้าวที่เหลือยังไม่มีการระบายออกไป

ขณะเดียวกัน สมาคมผู้ส่งออกข้าวยังได้รับรายงานสำนักการค้าเมืองมুমไบ มองว่าแม้อินเดียจะเผชิญปัญหาสภาพอากาศและมรสุมที่ทำให้ฝนตกหนัก แต่ก็ยังคงคาดว่า ปริมาณสต็อกข้าวของอินเดียยังมีจำนวนมากวกกว่าปกติถึง 3 เท่าและเพียงพอที่จะส่งออก โดยสต็อกข้าวเดือนส.ค.คาดว่าอยู่ที่ 28.9 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากเดือนที่ 30.45 ล้านตัน

รายงานข่าวยังระบุ เดือนก.ย.ราคาข้าวของไทยยังคงสูงกว่าข้าวเวียดนามและอินเดีย โดยข้าวขาว 5% ของไทยโค้ดราคา 600 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ข้าวเวียดนามอยู่ที่ 440 ดอลลาร์ และข้าวอินเดียนอยู่ที่ 420 ดอลลาร์ นอกจากนี้ปริมาณข้าวส่งออกของเวียดนามเดือนส.ค.ยังคาดว่าจะสูงถึง 9.3 แสนตัน

นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ ประธานกรรมการบริษัทพงษ์ลาภ กล่าวว่า ในวันที่ (6 ก.ย.) จะเข้าไปทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกระทรวงพาณิชย์ หลังจากบริษัทตนได้รับการอนุมัติซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลจำนวน 1 หมื่น กว่าตัน ถือว่าได้ให้ราคาสูงเท่ากับราคาตลาด แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มิตลาดข้าวรองรับมากนัก โดยการซื้อข้าวครั้งนี้จะเป็นการทยอยส่งออกไปเรื่อยๆ และหากมีการประมูลข้าวครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า ตนก็พร้อมเข้าร่วมประมูล เพราะมองว่าเป็นวิธีการที่โปร่งใส แต่อยากเสนอแนะให้รัฐบาลทยอยระบายข้าวในปริมาณไม่มากคราวละ 2-3 แสน ตัน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาตลาด และการระบายควรพิจารณาหลายราย ไม่ใช่อนุมัติให้รายเดียวได้ข้าวไปทั้งหมด ดังนั้นการเปิดประมูลครั้งนี้ของรัฐบาลถือว่าน่าพอใจ

นาย บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการระบายข้าวสต็อกรัฐบาลที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีระบายได้ จริงนั้น ยืนยันว่าได้มีการขายแบบจืดจืดจริง และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการส่งมอบ โดยยังมีแผนที่จะระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลต่อเนื่อง โดยสัปดาห์หน้าจะระบายส่วนที่เหลือจาก 7.5 แสนตัน ที่ระบายได้แล้ว 2.99 แสนตัน และยืนยันที่จะระบายในราคากลางใกล้เคียงกับราคาตลาด มองว่าเปิด ประมูลอย่างไรก็มีคนเสนอซื้อ เพราะผู้ส่งออกไม่มีข้าวขาย เพราะหลายประเทศก็ติดปัญหาการส่งมอบแล้ว เช่น อินเดีย และราคาก็มีแนวโน้มสูงขึ้น ที่เสนอราคาต่ำก็จะได้ข้าวรัฐ จึงไม่รีบร้อน เพราะเชื่อว่าความต้องการข้าวยังมากต่อเนื่องถึงปีหน้า

ส่วนนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีที่เวียดนามมีปริมาณส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งในขณะนี้ว่า ไม่น่าเป็นห่วง เพราะเวียดนามเร่งขายเพื่อให้ได้ปริมาณมากๆ และขายราคาต่ำที่ตันละกว่า 400 เหรียญสหรัฐเท่านั้น แต่ของไทยเน้นการขายที่ราคาสูง แม้ช่วงนี้ข้าวของเวียดนามเริ่มออกแล้ว แต่ยังมีมั่นใจว่า ไทยจะระบายข้าวในสต็อกออกได้ เพราะตลาดยังมีความต้องการอยู่มาก และยังมีมั่นใจอีกว่า ปีนี้ รัฐบาลจะเร่งระบายข้าว

ในสต็อกแบบจืดจางได้ตามปริมาณที่เคยระบุไว้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านตันแน่นอน สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในประเทศนี้เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตน้อย จึงทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นบ้าง โดยข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเจ้า ราคาเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนต้นละกว่า 500 บาท

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'ยรรยง'แจงกมธ.เศรษฐกิจรับจํานำข้าวได้ผล-แจงเหตุประมูลข้าวล่ม

ในการประชุมคณะกรรมการ (กมธ.) พัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชนินทร์ รุ่งแสง ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน ได้เชิญนายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ มาชี้แจงถึงนโยบายการรับจํานำข้าว โดยประเด็นที่ กมธ.ซักถามส่วนใหญ่ คือ ข้อมูลการระบายข้าวในสต็อกและโกดังของรัฐบาล และการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินนโยบาย

นายยรรยง กล่าวว่า ความมุ่งหวังของการจํานำข้าว คือ ทำการตลาดเพื่อให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น แต่ข้อเท็จจริงต้องยอมรับตลาดข้าวที่ผ่านมา 20-30 ปีที่เราอ้างว่าเป็นแชมป์การส่งออกนั้นมันอยู่ในมือเอกชน และที่ประหลาดมากคือข้าวเป็นสินค้าชนิดเดียวที่เวลาเรารายงานการส่งออกจะระบุเป็นเชิงปริมาณแทนที่เราจะรายงานส่งออกได้ราคาดีหรือไม่ ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ของชาวนา ในช่วงการจํานำทุกเมล็ดเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงกลไกตลาด โดยถ้าเรายกราคาขึ้นมาได้แม้จะไม่ไปชนราคาจํานำของรัฐบาล แต่ยังไงราคาข้าวก็ยิ่งขึ้นพอสมควร คิดว่าครั้งนี้ที่รัฐบาลยอมเอาข้าวมาไว้ในมือของตัวเองก็เพื่อสร้างอำนาจต่อรอง เพราะตอนนี้ตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก จากเดิมเป็นลักษณะตลาดแยกออกจากกัน แต่พอเข้าสู่โลกาภิวัตน์ปรากฏว่าผู้ซื้อจะเป็นลักษณะรายใหญ่ระดับประเทศ เช่น อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ โดยดำเนินการผ่านรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่เฉพาะสำหรับการจัดซื้อข้าว ตะวันออกกลาง เป็นต้น

“ถ้ารัฐบาลไม่ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพเองผู้ส่งออกข้าวจะไม่มีอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อซึ่งจะกดราคาซื้อข้าวของไทย ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์พยายามขายข้าวในรูปแบบที่เป็นที่ยืนยันว่าคุณภาพข้าวของไทยดีกว่าประเทศเวียดนามทั้งในเชิงกายภาพและโภชนาการ ทำให้ข้าวราคาขึ้นมาเรื่อย ๆ อย่างน้อยระหว่าง 50-100 เหรียญสหรัฐต่อตัน” นายยรรยง กล่าว

นายยรรยง กล่าวต่อว่า เรื่องตลาดข้าวไม่ยากให้ทุกฝ่ายเป็นห่วง เนื่องจากการขายข้าวแตกต่างจากการขายสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยประเทศที่เป็นแชมป์ส่งออกข้าวขณะนี้เป็นการขายตามความสามารถการผลิตของประเทศ ประเทศที่ขายทุกประเทศส่งส่วนเกินของข้าวออกขาย ซึ่งประเทศไทยสามารถผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกถ้าเทียบกับการบริโภคในประเทศเกินกว่าครึ่งหนึ่ง เราจึงเป็นแชมป์ส่งออกข้าวได้ แม้ในประเทศอื่นจะผลิตข้าวได้มากกว่าไทยก็จริงแต่ต้องสำรองข้าวส่วนหนึ่งเพื่อไว้ใช้ในการบริโภคภายในประเทศด้วยเพราะมีประชากรในประเทศจำนวนมาก เช่น อินเดีย ซึ่งต้องสำรองข้าวในประเทศถึง 20 ล้านตัน เป็นต้น ตลาดผู้บริโภครายใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 3.7 พันล้านคนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออก

นายยรรยง กล่าวต่อว่า การที่รัฐบาลรับข้าวมาในมือขึ้นอยู่กับความอึดของรัฐบาลว่าจะแบกรับได้เท่าไร แต่ถ้ารัฐบาลยอมอึดสักหน่อยอย่าปล่อยให้ชาวนาจนรับราคาข้าวแต่ต้นละ 7-8 พันบาทต่อไปคงไม่ยุติธรรมกับชาวนา หากรัฐบาลยอมอึดเอาไว้ในปลายปีนี้ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราระบายข้าวออกได้ 3-4 ล้านตันแม้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่ตลาดโลกพร้อมจะยอมเสียเงินซื้อข้าวไทยในราคาที่สูงกว่าประเทศอื่นในฐานะที่ข้าวเป็นอาหารพื้นฐานและมีคุณภาพสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ส่วนเรื่องปริมาณค่อยกลับมาพิจารณากันในภายหลัง

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กมธ.ที่ปรึกษา ถามว่า การประกาศรับจํานำข้าวในราคาสูงของรัฐบาลอาจมีผลในเชิงจิตวิทยากระตุ้นให้ชาวนาเร่งเพิ่มผลิตข้าวจนคุณภาพของข้าวลดลงถ้าเทียบกับอินเดีย หรือ เวียดนาม ซึ่งจะทำให้ขายไม่ได้ราคา กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

นายยรรยง กล่าวว่า เรื่องคุณภาพข้าวไทยยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพราะกลไกของการรับจำนำข้าวเป็นการเน้นเชิงคุณภาพอยู่แล้วในตัวเอง กล่าวคือ ข้าว 100% รัฐบาลก็รับจำนำในราคา 1.5 หมื่นบาท จากนั้นก็ลดหลั่นลงมาตามคุณภาพของข้าว ถ้าข้าวคุณภาพสูงย่อมต้องได้ราคาสูงคุณภาพต่ำก็ได้ราคาต่ำ และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตลอดเวลากระบวนการผลิตข้าวตั้งแต่ชาวนามาจนถึงโรงสีของไทยมีคุณภาพมากที่สุดในโลก เพราะในบรรดาประเทศเพื่อนบ้านได้นำเข้าเทคโนโลยีของไทยในการเก็บรักษาข้าวให้มีคุณภาพเพื่อให้สามารถขายได้ในราคาสูง

ทั้งนี้เมื่อ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก ในฐานะที่ปรึกษาประธาน กมธ.สอบถามถึงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล ที่เปิดให้เอกชนยื่นซองเข้าประมูลมีทั้งหมดกี่ครั้ง

นายมนัส ชี้แจงถึงการประมูลข้าว มีทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งแรก ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ การประเมิน ครั้งที่ 2 มีผู้ผ่านเกณฑ์และประมูลไปได้ 34,305 ตัน ครั้งที่ 3 ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ และครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด มีการประมูลข้าวไปได้ 7.5 แสนตัน

“เหตุที่การประมูลครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 ต้องล้มเลิกไป ไม่ได้เป็นเพราะข้าวในสต็อกขายไม่ได้ แต่เห็นว่าถ้าขายไปจะได้ในราคาที่ไม่เหมาะสม จึงต้องล้มเลิกการประมูล” นายมนัส กล่าว

นายมนัส กล่าวถึง วิธีการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาล นอกจากจะเปิดประมูลขายเป็นการทั่วไป โดยให้บริษัทเอกชนยื่นซองเข้าประมูลแล้ว รัฐบาลยังระบายข้าวด้วยการขายให้กับต่างประเทศด้วยระบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งการขายมีการค้าขายกับหลายประเทศ อาทิ ประเทศไอเวอรี่โคสต์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศบรูไน เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าขายข้าวไปที่ไหน เนื่องจากประเทศคู่ค้าขอให้ปิดเป็นความลับ

นอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่ายข้าวไปให้กับโครงการธงฟ้า กรมราชทัณฑ์ กองทัพ ซึ่งเป็นการระบายข้าวตามปกติของรัฐ โดยมีการอนุมัติการระบาย 1 แสนตัน

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปรึกษา กมธ. กล่าวว่า มีการร้องเรียนแอบระบายข้าวโดยใช้ใบสั่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) และตนได้ลงพื้นที่โกดัง จ.นครสวรรค์ ท่านทราบเรื่องนี้หรือไม่ เพราะมีผู้อ้างว่ามีหนังสือมา เราลงพื้นที่เจอเจ้าหน้าที่ ว่า ตนดูว่าข้าวหายไปจริง เห็นว่าข้าวหายไปพอสมควร จากโกดังข้าว โกดังมีช่องว่าง ทั้งนี้ เราไปในจุดที่ไม่ได้เตรียมการให้คณะดู ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ ข้าวหายไปเหมือนการรื้อ มีใบสั่งให้เอาข้าวให้โรงเป็นหมื่นกระสอบ และข้าวเหมือนจะขึ้นเหนือ ธรรมชาติจะต้องนำไปปรับปรุงหรือลงใต้ ดูแล้วเหมือนไม่ค่อยปกติ

นายมนัส กล่าวว่า ถ้าในนาม คต. จะมีหนังสือไปยังองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อตก. เป็น 2 หน่วยงาน เท่านั้น และท่านเข้าไปในโกดัง ซึ่งตามช่อง โกดังทั่วไปจะมีช่องว่าง และมีชนิดข้าวจะแบ่งลักษณะการจัดเก็บ บางครั้งจะไม่เต็ม จะมีช่องว่าง บางครั้งอาจหายไปครึ่ง นี่เป็นระบบการจัดเก็บ และการเบิกของมีตลอดเวลา การแอบขายเป็นไปไม่ได้ การเข้าไปดูก็ต้องมีข้อมูล คต.จะไม่เป็นคนสั่งให้จ่ายข้าว ไม่มีหน้าที่ ต้อง อตก.อคส. และการขนข้าวบอกว่าเหนือ ใต้ไม่ได้ ข้าวถ้าส่งออกจะต้องถูกนำไปปรับปรุง ที่ปรับปรุงอยู่ไหนเราไม่ทราบ จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร ก็ได้ ถ้าเป็นชื่อ คต.คือการส่งออก

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุม นายยรรยง ได้แสดงความจำนงว่าจะไม่ตอบชี้แจงในประเด็นซักถามของ นพ.วรงค์ เพราะเห็นว่า นพ.วรงค์ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง กมธ. โดยเป็นเพียงที่ปรึกษาของคณะ กมธ.เท่านั้น หากตอบคำถามของ นพ.วรงค์ไปอาจเข้าข่ายดำเนินการขัดกับรัฐธรรมนูญได้ ทำให้นายชินนทร์ต้องแก้ปัญหาด้วยการยืนยันว่า นพ.วรงค์มีอำนาจในการสอบถามในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประธาน กมธ.แต่งตั้งขึ้น ถ้ามีปัญหาในอนาคตจะรับผิดชอบเอง

ที่มาฐานเศรษฐกิจ

ผู้ค้าข้าว เผยตัวเลขส่งออกแย่ หวั่นโครงการรับจำนำทำประเทศล่มจม

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวไทย ช่วงที่เหลือนคงยากที่จะเร่งการส่งออก และปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน ซึ่งการส่งออกไทยจากนี้ไปไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งเดือน สค.ที่ผ่านมาไทยส่งออกได้เพียง 460,000 ตัน ลดลงไป ประมาณร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่เวียดนาม เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สามารถส่งออกได้ถึง กว่า 900,000 ตัน เนื่องจาก เมื่อรัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำต่อ ก็จะทำให้ ราคาข้าวของไทยยังสูงกว่าประเทศคู่แข่งและการส่งออกยังยาก

รวมทั้งขณะนี้ ยังไม่มีปัจจัยบวกที่จะมีผลต่อราคาข้าวโดยเดิมที่มีข่าวว่า ฤดูมรสุมของอินเดียล่าช้าออกไป และมีปัญหาภัยแล้ง แต่ขณะนี้ ปรากฏว่า สภาพอากาศในอินเดีย ฝนตกดีขึ้น และมีรายงานว่า อินเดียจะยังมีผลผลิตข้าวได้ถึง 100 ล้านตัน ข้าวสารจากที่ค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 94-95 ล้านตัน ซึ่ง คาดว่าอินเดีย จะมีข้าวส่งออกไปจนถึงสิ้นปีนี้ ซึ่งเมื่ออินเดียส่งออกได้ ก็จะทำให้เวียดนาม จะส่งออกข้าวตาม ในราคาที่ใกล้เคียงกับอินเดีย และจากภาวะฝนที่ตก ส่งผลให้ผลผลิตข้าว ในภูมิภาค South East Asia ดีหมด ซึ่งทำให้ยังไม่มีภาพที่จะประเมินได้ว่า ข้าวจะมีปัญหา ด้าน supply ซึ่งจะทำให้ แนวโน้มราคาข้าว ยังยากที่จะปรับพุ่งขึ้นไปสูง หากสถานการณ์เป็นแบบนี้ การขายแบบจืดๆ ก็ยังถือว่ายาก เพราะราคาข้าวของไทย ยังห่างกับเวียดนามมาก โดยแม้รัฐบาลจะเพิ่งประมูลขายข้าวในสต็อก รัฐบาลไปโดยขายข้าวขาว 5% ไปที่ ต้นละ 16,300 บาท หรือคิดราคาเอฟโอบี ตกประมาณ 545 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งถือว่า ราคาห่างกับเวียดนาม ถึงระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคาของเวียดนามอยู่ที่ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน และผู้ที่มาประมูลซื้อส่วนใหญ่มีออร์เดอร์ส่งมอบข้าวให้รัฐบาลอริกอยู่ในมือ

ทั้งนี้ การประมูลขายข้าวที่ผ่านมาของรัฐบาลจำนวน 750,000ตัน แต่รัฐบาลตัดสินใจขายเพียง กว่า 2 แสนตัน ซึ่งถือว่าผิดคาด และ เห็นว่าผู้ที่กล้ามาเสนอซื้อคือผู้ที่มีออร์เดอร์ส่งออกอยู่ในมือ และไม่มีใครกล้าซื้อข้าวเข้าไปเก็บไว้ในสต็อกเฉยๆ

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวกังวลว่า เมื่อรัฐบาลทำโครงการรับจำนำข้าวต่อเนื่อง และใช้เงินงบประมาณมากขนาดนี้ เกรงว่าประเทศจะล่มจม เพราะ หากจำนำข้าวต่อ ก็จะต้องแบกสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น และจะต้องมีสต็อกเพิ่มอีก 10 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกของเก่า ก็มีอยู่ 10 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งยากที่จะบริหารจัดการ แม้ว่าอาจจะโชคดีหากรัฐสามารถ ขายข้าวออกไปได้ 10 ล้านตัน แต่ก็ยังมีสต็อกข้าว ที่ยังสะสมไว้

นายสมพงษ์ประเมินว่า ปีนี้ไทยน่าจะส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 7 ล้านตัน นอกจากรัฐจะจะไปขายข้าวจืดๆได้ 1-2 ล้านตัน แต่ ขณะนี้ก็ยังมีความชัดเจน เรื่องนโยบาย หากจะขายข้าว จะต้องมีการขายล่วงหน้า 2-3 เดือน จึงจะสามารถ เริ่มส่งออกได้ ทั้งนี้ หากรัฐบาลยอมขายข้าวราคาถูกเท่ากับเวียดนาม เชื่อว่า ไทยจะขายข้าวได้ทันที 5 ล้านตัน และ บริษัท พร้อมจะขายให้ แต่รัฐบาลจะต้องขาดทุน มหาศาล ต้นละประมาณ 200 เหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะกล้าขายและตอบคำถามประชาชนได้หรือไม่

ทั้งนี้ สถานการณ์ส่งออกข้าว 7 เดือนแรกปีนี้ ไทยส่งออกไปแล้วจำนวน 3.793 ล้านตัน ลดลงไปร้อยละ 46.8 มูลค่า 2,580 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงไปร้อยละ 36.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา แนวหน้า

'ซลี' ยอมลดภาษีข้าว ขัดตกลงเอฟทีเอไทย

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยและซลีสามารถสรุปผลการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ได้แล้ว กำหนดให้ผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ประกาศความสำเร็จของการเจรจาในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปค ที่กำลังประชุมอยู่ที่รัสเซีย โดยสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์จากการทำ FTA ที่สำคัญ

คือ ข้าวไทย เพราะจะได้รับการทยอย ยกเลิก ภาษีจากซีลีภายใน 5 ปี ซึ่งเป็นการเปิดตลาดข้าวที่ดีกว่าที่ซีลีเปิดตลาดให้กับเวียดนามและจีน

[ที่มา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ](#)

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-6 ก.ย. 2555 มีจำนวน 65,924 ตัน มูลค่า 29.723 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 6 ก.ย. 2555 มีจำนวนรวม 5.161 ล้านตัน มูลค่า 2.291 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 5% และมูลค่าลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 5.445 ล้านตัน มูลค่า 2.588 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) นับจนถึงต้นเดือน ส.ค. ผู้ส่งออกทำสัญญาขายข้าวไปแล้วรวม 6.3 ล้านตัน

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศเริ่มตึงตัว ขณะที่สต็อกข้าวในประเทศเริ่มลดลง ประกอบกับในช่วงนี้มีการส่งออกข้าวไปตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 460 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB (Saigon Port) เพิ่มขึ้นจาก 450-455 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 415-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เพิ่มขึ้นจากระดับ 415 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

นาย Pham Van Bay รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า ในปีนี้ประเทศจีนซื้อข้าวจากเวียดนามมากเป็นประวัติการณ์ เพราะจีนมีความต้องการนำเข้าสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากลมฟ้าอากาศในหลายเขต

ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี จีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามแล้ว 1.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 5.2 เท่า เมื่อเทียบกับจำนวน 257,000 ตัน ในช่วงเดียวกันเมื่อปีที่ผ่านมา โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 570 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่นาย Nguyen Dinh Bich แห่งสถาบันวิจัยตลาดกล่าวว่า เหตุที่จีนซื้อข้าวเวียดนามมากขึ้น เนื่องจากราคาตลาดภายในของจีนพุ่งขึ้นตั้งแต่ 7%-19% คิดราคาเฉลี่ยประมาณ 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ข้าวคุณภาพต่ำของเวียดนามราคาเพียง 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในปัจจุบัน

ผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า การซื้อขายกับจีนมีปัญหา มาก ผู้ค้าเวียดนามจะไม่ส่งข้าวให้จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินก่อน เพื่อป้องกันความยุ่งยากในเรื่องนี้ที่มักจะติดตามในภายหลัง และในปัจจุบัน ผู้ส่งออกยังคงรอดูทิศทางที่ชัดเจนของตลาดข้าวในไตรมาสสุดท้าย ที่เชื่อว่าตลาดโลกจะมีความต้องการสูงขึ้น

นาย Truong Thanh Phong ประธานสมาคมอาหารเวียดนาม กล่าวว่า ผู้ซื้อในจีนจำนวนหนึ่งขอให้ผู้ส่งออกเวียดนามผสมข้าว 5% กับข้าวหอมเข้าด้วยกันและจำหน่ายในราคาข้าวหอม ซึ่งจะทำกำไรได้มากขึ้น แต่สมาคมฯ ได้สั่งให้ผู้ค้าเลิกปฏิบัติด้วยวิธีการดังกล่าว เพราะจะสร้างความเสียหายให้ข้าวเวียดนาม และอาจจะทำให้สูญเสียตลาดสำคัญ เช่น ฮองกง รวมทั้งตลาดจีนด้วย

[ที่มา Riceonline.com](#)

อินเดีย

ทางการรายงาน ว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา มีจำนวน 25.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 23% จากระดับสูงสุดที่ 33.3 ล้านตัน เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ยังคงสูงกว่าระดับสต็อกขั้นต่ำ (The buffer norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 14.2 ล้านตัน และสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 22.7 ล้านตัน อยู่ประมาณ 12% ทั้งนี้ ตามปกติแล้วสต็อกข้าวของอินเดียจะเริ่มลดลงในช่วงเดือน มิ.ย.-ต.ค. ของทุกปีหลังจากที่การเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นลงแล้ว

ในส่วนของสต็อกธัญพืชซึ่งประกอบด้วยข้าวและข้าวสาลีนั้น มีจำนวนรวม 71.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 56.4 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวสาลีจำนวน 46.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับจำนวน 33.6 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า อินเดียกำลังขยับฐานะขึ้นเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตอาหารเลี้ยงโลกโดยในช่วงขบวนการปีที่ผ่านมาอินเดียสามารถผลิตและส่งออกธัญพืชสำคัญทั้งข้าวสาลี ข้าวโพดและข้าวขาว หลายล้านตันสร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศมูลค่ามหาศาลแม้ว่าในภาพรวมจะยังมีปัญหาความยากจนและภาวะขาดแคลนอาหารในหลายพื้นที่ชนบทของอินเดียเอง

เดอะ วอลล์ สตรีท เจอร์นัล รายงานว่า ความท้าทายสำหรับภาคการเกษตรของอินเดียว่าจะสามารถคงสถานะความเป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลกขึ้นแนวหน้าในระยะยาวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน ซึ่งส่วนหนึ่งขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่ปัจจัยอื่น ๆ นั้นยังได้แก่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพสาธารณสุขการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว จัดเก็บและส่งออก (โรงสี โกดัง การบริหารจัดการที่ทำเรือ ฯลฯ) และความสามารถของรัฐบาลอินเดียเองในการบริหารจัดการสต็อกข้าวสำรองซึ่งสามารถตอบโต้ภัยความมั่นคงด้านอาหารภายในประเทศด้วย

ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ อินเดียส่งออกธัญพืชและกากถั่วเหลือง (Soymeal) ไปแล้วอย่างน้อย 10 ล้านตัน ขณะที่หลายประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันนี้กำลังประสบภาวะภัยแล้ง ปริมาณส่งออกดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปริมาณส่งออกของอินเดียเองในช่วงเวลาเดียวกัน (มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2554 ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่รัฐบาลอินเดียจะตัดสินใจยกเลิกคำสั่งห้ามการส่งออกข้าวสาลีและข้าวขาวซึ่งประกาศใช้มาเป็นเวลาเกือบ 4 ปี

ขณะนี้ทั้งเกาหลีใต้ อินโดนีเซีย และไทย ต่างก็สั่งซื้อข้าวสาลีจากอินเดีย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลาเกือบ 10 ปี นอกจากนี้ อินเดียยังได้รับความสนใจจากผู้ซื้อในตลาดใหญ่อย่างตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่บริโภคข้าวเช่นกัน แต่ก่อนหน้านี้มักจะสั่งซื้อจากประเทศผู้ผลิตแถบทะเลดำ แต่ปัจจุบันกำลังประสบภาวะฝนแล้งทำให้ผลผลิตเพื่อการส่งออกลดน้อยลง ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์คาดหมายว่า ในปีหน้า อินเดียจะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกธัญพืชอย่างข้าวสาลี ข้าวขาว ข้าวโพด รวมทั้งกากถั่วเหลืองสู่ระดับ 22 ล้านตัน โดยประมาณ ซึ่งถ้าหากคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในปัจจุบัน ก็เท่ากับรายได้เข้าประเทศมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 3.1 แสนล้านบาท

รายงานข่าวระบุว่า โอกาสในการเพิ่มบทบาทของอินเดียมาถึงเมื่อปีที่แล้ว เมื่อมีความคาดหมายว่าราคาข้าวในตลาดโลกจะขยับสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกขยับราคารับซื้อจากชาวนาถึง 50 % แต่เมื่อรัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามการส่งออกข้าว อินเดียก็ได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งแทนไทยและเวียดนาม และราคาข้าวในตลาดโลกก็ปรับตัวลดลงมา "ในตลาดข้าวเวลานี้ อินเดียคือผู้ช่วยชีวิตโลกเอาไว้ไม่ให้หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (จากราคาที่พุ่งทะยาน)" นายเทจินเดอร์ นารัง ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มสันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ในกรุงนิวเดลีให้ความเห็น

ด้านนายดาวิช เจน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสทีจ กรุ๊ปฯ ผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย เปิดเผยตัวเลขประมาณการว่า ในระหว่างปี 2556-2557 ปริมาณการส่งออกกากถั่วเหลือง (ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์) ของอินเดียโดยรวม อาจจะเพิ่มขึ้นถึง 10% ขณะที่ปริมาณผลผลิตกากถั่วเหลืองจากที่อื่นในโลกกำลังลดลง

ส่วนข้าวโพดและข้าวสาลีซึ่งเป็นอีกสินค้าเกษตรสำคัญที่อินเดียส่งออกได้เป็นปริมาณมาก ได้ปัจจัยส่งเสริมจากค่าเงินรูปีที่อ่อนตัวและค่าจ้างแรงงานในภาคเกษตรที่ยังถูกอยู่ทำให้สินค้าเกษตรทั้งสองชนิดดังกล่าวยังสามารถส่งออกในราคาต่ำกว่าสินค้าจากประเทศคู่แข่ง ยกตัวอย่าง ข้าวโพดส่งออกของอินเดีย มีราคาถูกกว่าข้าวโพดเกรดต่ำสุดของออสเตรเลียอย่างน้อย 30 ดอลลาร์ต่อตัน ส่วนข้าวสาลีสำหรับเลี้ยงสัตว์ อินเดียสามารถทำราคาถูกกว่าข้าวโพดเกรดต่ำสุด (สำหรับทำอาหารเลี้ยงสัตว์) จากสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 70 ดอลลาร์ต่อตัน สำหรับกรณีของ

ข้าวสาลีนั้น ในอดีตอินเดียเคยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่ที่สุดของโลก แต่นับจากปี 2549 เป็นต้นมา อินเดียก็สามารถเพิ่มผลผลิตจนกลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่แทน ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ การส่งเสริมการเพาะปลูกมากขึ้น (โดยรัฐบาลให้ราคาซื้อสูงกว่าราคาตลาด) และพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตมากขึ้น

แม้ว่าจะยังมีปัญหาในด้านการจัดเก็บ แต่ผลผลิตและปริมาณข้าวสาลีรวมทั้งข้าวขาวในสต็อกของอินเดียก็เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ปริมาณข้าวในสต็อกสำรองของรัฐบาลอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 47.5 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์กำหนดทั่วไปกว่า 2 เท่า และเทียบเท่า 1 ใน 3 ของปริมาณข้าวที่ค้าในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ในแง่ของอุปสรรค ผู้ซื้อข้าวยังมีความกังวลเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์จากอินเดียในแง่ที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดีนักและขาดแคลน เช่น ท่าเรือและสมรรถนะในการขนสินค้าขึ้นเรือ บางท่ายังไม่สามารถรองรับการส่งออกในปริมาณมากและบางครั้งก็ต้องรอขนสินค้าขึ้นเรือเป็นเวลายาวนานนับเดือน แอปโดลเรสซา แอบบาซเซีย นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ให้ความเห็นว่า อินเดียยังไม่ได้ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการส่งออกสินค้าประเภทธัญพืชมากนัก นอกจากนี้ ความกังวลอีกประการของผู้ค้าก็คือ ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินเดียอาจสั่งห้ามการส่งออกหรือตั้งกำแพงภาษีสูงขึ้นอย่างปุปบับ (อย่างที่เคยทำมาแล้วในอดีต) กรณีที่ราคาในประเทศถีบตัวสูงขึ้นหรือเกิดภาวะภัยแล้ง

ที่มา Riceonline.com และฐานเศรษฐกิจ

ฟิลิปปินส์

นายดันเต เดลิมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ในปีหน้าฟิลิปปินส์จะเริ่มส่งออกข้าวพันธุ์ดีสู่ตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ โดยฟิลิปปินส์จะส่งออกข้าวพันธุ์พื้นเมือง อาทิ ข้าวสีต่างๆ (ดำ แดง ชมพู น้ำตาล และม่วง) ข้าวขาวหอมมะลิ และข้าวขาวเมล็ดยาว

นายเดลิมา ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการข้าวแห่งชาติ ระบุว่า ฟิลิปปินส์ ไม่สามารถแข่งขันเพื่อส่งออกข้าวพันธุ์ทั่วไปได้ จึงมุ่งเน้นไปที่ข้าวคุณภาพดี ที่สามารถแข่งขันได้ เนื่องจากข้าวพันธุ์เหล่านี้ไม่พบในประเทศอื่นๆ

นายเดลิมา กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ กำลังพิจารณาที่จะส่งออกข้าวเมล็ดยาวและข้าวหอมไปยังตะวันออกกลางและอินเดีย ข้าวสีและข้าวแฮร์ลูม (Heirloom rice) ไปยังสหรัฐ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง รวมถึงประเทศแถบยุโรป อาทิ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม โดยสองประเทศหลังนี้ได้ให้ความสนใจพันธุ์ข้าวทางเลือกเป็นพิเศษ ทั้งนี้ รัฐบาลจะหาทางช่วยเหลือภาคเอกชนในธุรกิจส่งออกข้าว

ก่อนหน้านี้ นายโปรเซโซ อัลคาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ให้ความมั่นใจแก่ประชาชนว่า ฟิลิปปินส์ จะบรรลุเป้าหมายพึ่งพาข้าวที่ผลิตเองในปีหน้า แม้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นติดกันหลายลูกและอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม โดยผลผลิตข้าวในปัจจุบันของฟิลิปปินส์ พอเลี้ยงคนได้ 90 ล้านคน ซึ่งเท่ากับจำนวนประชากรของประเทศ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลฟิลิปปินส์จะจำกัดการนำเข้าข้าวอยู่ที่ 100,000 ตันในปี 2556 หากบรรลุเป้าหมายการผลิตข้าวในปีนี้

กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ เพิ่งปรับเป้าหมายการผลิตข้าวในปี 2555 เป็น 17.8 ล้านตัน จากเดิม 18.4 ล้านตัน ซึ่งปริมาณผลผลิตข้าวที่มีการปรับทวนใหม่จะเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 95% เทียบกับปี 2554 ที่ฟิลิปปินส์ผลิตข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ 94%

คาดว่า ฟิลิปปินส์ จะบรรลุเป้าหมายพึ่งพาข้าวในประเทศได้ภายในปี 2556 ด้วยผลผลิตที่ 20.04 ล้านตัน และคาดว่าผลผลิตข้าวจะเพิ่มเป็น 21 ล้านตันในปี 2557 ก่อนขยับขึ้นเป็น 22 ล้านตันในปี 2558 และ 2559

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้า (Deputy Trade Minister) กล่าวว่า องค์การสำรองอาหาร หรือ Bulog มีแผนที่จะเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวขึ้นอีก 4 เท่าตัวเป็น 1.5-2 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีประมาณ 500,000 ตัน เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าอินโดนีเซียจะไม่ประสบภาวะขาดแคลนข้าว

ตามปกติแล้ว Bulog จะต้องรักษาระดับสต็อกข้าวไว้ที่ระดับ 1.5- 2 ล้านตัน เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร และรักษาเสถียรภาพข้าวในประเทศ โดยจะรับซื้อข้าวจากเกษตรกรและผู้ค้าข้าวในประเทศ หรืออาจจะนำเข้าจากต่างประเทศ

ที่มา Riceonline.com

จีน

คณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ออกแถลงการณ์ว่า รัฐบาลจะปรับเพิ่มราคาซื้อข้าวขาวเปลือกขั้นต่ำ (minimum purchase prices) สำหรับข้าวกลางฤดู (mid-season rice) และข้าวปลายฤดู (late indica rice) หรือข้าวหนัก โดยจะปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 หยวนต่อตัน (ประมาณ 394 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ซึ่งเพิ่มขึ้น 16.8% จากราคาซื้อเมื่อปีที่แล้ว โดยราคาที่กำหนดใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.-31 ธ.ค. ศกนี้ ในพื้นที่มณฑล Jiangsu, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Sichuan และที่เขตปกครองตนเอง Guangxi Zhuang

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะเพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำของข้าวสายพันธุ์ Japonica rice เป็น 2,800 หยวนต่อตัน เพิ่มขึ้น 9.4% จากราคาซื้อเมื่อปีที่แล้ว โดยราคาที่กำหนดใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2555 - 31 มี.ค. 2556 ในพื้นที่มณฑล Liaoning, Jilin และ Heilongjiang ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้กำหนดให้ ไชน่า เกรน รีเซิร์ฟ คอร์ปอเรชัน (China Grain Reserves Corp.) หรือหน่วยงานบริหารจัดการคลังสำรองธัญพืชของรัฐบาลจีน จะดำเนินการจัดซื้อและสำรองข้าว หากราคาข้าวในตลาดลดลงต่ำกว่าราคาซื้อขั้นต่ำติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน

ที่มา Riceonline.com